



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

๑. ผลการสอบแข่งขัน

๑. ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		ผลการสอบ
๐๐๒	นางสาวสุดารัช	ชัยศรี	ลำดับที่ ๑
๐๐๔	นางอัจฉราพรรณ	บุตรพรหม	ลำดับที่ ๒
๐๐๕	นางสาวณัฐจิรา	ภูมิพันธ์	ลำดับที่ ๓
๐๐๖	นางสาวสลันนา	ป้องวิเศษ	ลำดับที่ ๔
๐๐๗	นางสาวเนติพร	นามจร	ลำดับที่ ๕

๒. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมนี้ให้นำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๒ รูป (ชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัย) ใบรับรองแพทย์ ใบตรวจสุขภาพจิต เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จะเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลข
ประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันประกาศผลสอบแข่งขัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข